



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 หน้า . มูลค่าข่าว



เรื่องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม > สังคมทั่วไป

ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยลดค่า เทอม-ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาหน้า

วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 15:34 น.



**รุมว.การอุดมศึกษาฯ ออกประกาศขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย-สถาบันอุดมศึกษา
สังกัด อว. ลดค่าเทอม-ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมหน้า หวังลดภาระค่าใช้จ่าย
นักศึกษา-ผู้ปกครอง**

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการใน สถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ กระทรวง อว. จึงได้ออกประกาศกระทรวง ฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยลด ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อยลง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาใน ภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ

-ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารลง เพื่อ นำงบประมาณดังกล่าวไปเพิ่มการจ้างงานนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเป็น ระยะเวลา 6 เดือน

-ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ใน ช่วงภาวะวิกฤต

-ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย และเมืองนวัตกรรมอาหาร พิจารณาปรับลดค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ

-ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว แจ้งมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม